

Số: 01 /CT-UBND

Bình Dương, ngày 06 tháng 01 năm 2016

### CHỈ THỊ

#### Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2016

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 13/01/2015 của Tỉnh ủy Bình Dương về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đạt được những kết quả tích cực, hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy được tăng cường, phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy ngày càng phát triển sâu rộng, nhiều mô hình hay, sáng tạo được phát động, nhân rộng đã góp phần kiểm chế số vụ cháy và thiệt hại về người, tài sản do cháy, nổ gây ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh cháy nổ và liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ. Nguyên nhân do cấp ủy, chính quyền ở một số nơi chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, do đó chưa huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng cháy chữa cháy; nhiều cơ sở, doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, nhất là trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy; lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và dân phòng ở nhiều nơi còn thiếu và yếu, hoạt động không hiệu quả. Bên cạnh đó, tình hình biến đổi khí hậu phức tạp làm phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2016; đồng thời khắc phục những hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất nguyên nhân gây ra cháy, nổ; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác này trong thời gian tới; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

**1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố**

1.1. Nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo điều hành thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Chỉ đạo, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân gương mẫu thực hiện, tích cực vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

1.2. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy”. Thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ “lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Xây dựng và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy chữa cháy. Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ lần thứ 18.

1.3. Tiếp tục rà soát củng cố, xây dựng mới và duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và dân phòng. Thường xuyên tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ và trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng này.

1.4. Rà soát, cân đối, bố trí địa điểm, đầu tư kinh phí xây dựng doanh trại, mua sắm phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Tập trung thực hiện đúng tiến độ Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Kế hoạch số 3241/KH-UBND ngày 18/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân kỳ 05 năm, giai đoạn 2015 -2020 triển khai thực hiện). Xem xét, bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc, doanh trại của các đơn vị Cảnh sát phòng cháy chữa cháy; bảo đảm ngân sách cho phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc thu phí từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc nhằm tăng kinh phí hỗ trợ hoạt động phòng, chống cháy, nổ.

1.5. Thành lập các đoàn liên ngành do lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chủ trì tiến hành kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (tập trung là các khu dân cư, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, kho hàng, cơ sở sản xuất tại các khu công nghiệp...); kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, vi phạm và nguyên nhân; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm và yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót, vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Tăng cường chỉ đạo việc xây dựng phương án và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

Đối với địa bàn huyện, thị xã có rừng; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã cần tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành; đầu tư trang bị phương tiện phục vụ chữa cháy và kiểm tra thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng.

1.6. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên chủ trì, phối hợp với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh tổ chức Hội thao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng dân phòng trên địa bàn nhân ngày “Toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10” năm 2016.

## **2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh**

Tổ chức tốt công tác phòng cháy chữa cháy trong các đơn vị quân đội, doanh nghiệp do quân đội quản lý. Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng.

## **3. Công an tỉnh**

Thực hiện nghiêm Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy có dấu hiệu tội phạm. Tăng cường xây dựng và triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy. Đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố xảy ra.

## **4. Sở Tư pháp**

Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học và khu dân cư.

## **5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính**

5.1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư ngân sách thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 4287/QĐ-UBND ngày 24/12/2014. Đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; kinh phí cho các

hoạt động tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và tổ chức các hoạt động phòng cháy chữa cháy khác khi có yêu cầu.

5.2. Triển khai công tác bố trí vốn đối với dự án đầu tư đã được phê duyệt theo luật đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020 và những dự án đầu tư 2016.

5.3. Quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép kinh doanh cho các cơ sở sản xuất thuộc các ngành nghề có nguy cơ cháy, nổ cao trong các khu dân cư, các địa điểm gần trường học, bệnh viện.

## **6. Sở Giáo dục và Đào tạo**

6.1. Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục xây dựng nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng về xử lý tình huống cháy, nổ để lồng ghép các chương trình giáo dục pháp luật, tuyên truyền pháp luật phòng cháy chữa cháy vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường, cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học, ngành học; thực hiện đúng các quy định, điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy và thành lập lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ.

6.2. Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép hoạt động cho các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các cơ sở đào tạo khác đảm bảo đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy; tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng cháy và chữa cháy” cho đối tượng học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

## **7. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội**

7.1. Phối hợp với cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch tổ chức Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016.

7.2. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở trong quá trình tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật và thực tế địa phương.

## **8. Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương**

8.1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phương án chuyển các cơ sở sử dụng dây chuyền công nghệ sản xuất đã cũ, lạc hậu hoặc sử dụng nhiều năm gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn về phòng cháy chữa cháy, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như sản xuất, chế biến gỗ, sang chiết gas, xăng dầu, hóa chất... ra khỏi khu dân cư. Trên cơ sở đó trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện.

8.2. Tham mưu thực hiện đúng các quy chuẩn xây dựng, các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình khảo sát, quy hoạch, xây dựng các đô thị, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu chung cư; đảm bảo giao thông, nguồn nước chữa cháy, hệ thống cấp nước và khu vực xây dựng các đội phòng cháy chữa cháy khu vực.

## **9. Sở Công Thương**

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, các đơn vị kinh doanh sản phẩm dầu mỏ, gas, xăng dầu đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Chỉ đạo các cơ quan quản lý, Ban Quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thực hiện đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy; nhân rộng các mô hình “Siêu thị an toàn phòng cháy chữa cháy”, “Chợ an toàn phòng cháy chữa cháy”; tăng cường tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.

## **10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự án đầu tư nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng thuộc địa phương theo Quyết định số 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 phê duyệt Đề án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2014 – 2020; tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng; củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh xây dựng, bổ sung phương án phòng cháy chữa cháy, đầu tư phương tiện, trang bị phục vụ chữa cháy tại chỗ; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về phòng, chống cháy rừng.

## **11. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Dương**

11.1. Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh duy trì và phát triển chuyên mục “Phòng cháy chữa cháy trách nhiệm của toàn dân”. Tăng cường công tác tuyên truyền, tăng thời lượng phát phóng sự, đưa tin, bài, phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy; chú trọng vào các buổi tối (khung giờ từ 18 giờ đến 21 giờ 30 phút).

11.2. Tổ chức tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10” “Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ lần thứ 18”, nâng cao hiểu biết, trách nhiệm của nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng cháy chữa cháy, phê phán các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy chữa cháy của các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung.

## **12. Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương**

Tiếp tục phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy xây dựng nội dung tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy in trên vé số tỉnh Bình Dương.

### **13. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore**

Đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy đối với các khu công nghiệp. Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong địa bàn khu công nghiệp, cụm công nghiệp thực hiện đúng, đầy đủ các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy. Tiếp tục thành lập Đội phòng cháy chữa cháy chuyên trách, phân đầu mỗi khu công nghiệp đang hoạt động phải thành lập Đội phòng cháy chữa cháy chuyên trách; trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy cho phù hợp.

### **14. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh**

14.1. Là cơ quan thường trực trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh; tham mưu Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh thực hiện tốt Quy chế làm việc theo Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phát động các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 ngày thành lập lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

14.2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 03/CT-BCA-C66 ngày 04/5/2015 của Bộ Công an về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

14.3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tổ chức thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy”; nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân về tầm quan trọng, yêu cầu cấp thiết của công tác phòng cháy chữa cháy. Tổ chức tốt các hoạt động phòng cháy chữa cháy, có nhiều hình thức sinh động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy” và “Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh, lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 18”.

14.4. Chủ động nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình cháy, nổ để có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, nâng cao chất lượng các mặt công tác chuyên môn; chú trọng kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống cháy, nổ đối với các khu dân cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kho tàng lớn tập trung nhiều hàng hóa, chất

dễ cháy, nổ. Chủ động phát hiện yếu tố nguy hiểm về cháy, nổ để kiến nghị Ủy ban nhân dân các cấp có biện pháp xử lý, khắc phục.

14.5. Phối hợp các Sở, ban, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện đúng tiến độ Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới.

14.6. Triển khai các phương án đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa – xã hội quan trọng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp giữa Công an – Quân sự nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, giữ vững trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

14.7. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng theo chuyên đề: Nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, kho vật liệu nổ công nghiệp... nhằm nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu, tránh bị động, bất ngờ; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng cơ sở, thường xuyên tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại các doanh nghiệp, các nhà cao tầng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao trong khu dân cư, khu công nghiệp.

14.8. Thực hiện “Xã hội hóa” công tác phòng cháy chữa cháy theo Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Yêu cầu lãnh đạo các cấp, ngành, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và người đứng đầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo kịp thời./.

**Nơi nhận:**

- V11, C66 – Bộ Công an;
- TT.TU, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công an, Bộ CHQS tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo, Đài PTTH tỉnh Bình Dương;
- Cảnh sát PC&CC tỉnh;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- LĐVP (N,V), Phg, Thù, TH;
- Lưu: VT.



**CHỦ TỊCH**

Trần Thanh Liêm